

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

เลขที่ TGO CFO FY17-075

ทำที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะผู้อนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ในที่นี่เรียกว่า ผู้อนุญาต) กับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย นายสมเกียรติ ปินตาธรรม เป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท (ในที่นี่เรียกว่า ผู้ใช้เครื่องหมาย) โดยที่ผู้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามคำขอเลขที่ TGO CFO FY17-075 โดยผู้ใช้เครื่องหมายจะใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เฉพาะขอบเขตขององค์กรที่กำหนด และได้ผ่านการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่ผู้อนุญาตได้กำหนดไว้แล้วว่ามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ดังนี้

ชื่อบริษัท	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ตั้งขององค์กรที่ได้รับการทวนสอบ	222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ผู้ทวนสอบ	สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ช่วงเวลาการติดตามผล	1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ระดับการรับรองและความมีสาระสำคัญ	ระดับการรับรองแบบมีข้อจำกัด ที่ระดับความมีสาระสำคัญร้อยละ 5
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ประเภทที่ 1 และ 2)	618 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 1	12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 2	607 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 3	58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. การได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะมีอายุ 1 ปี โดยสัญญาฉบับนี้ เริ่มต้นวันที่ 6 กันยายน 2560 และจะมีอายุครบในวันที่ 5 กันยายน 2561 หลังจากหมดอายุสัญญาแล้วผู้ใช้เครื่องหมายจะไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรหรือใช้ในการโฆษณาต่อไป นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลงภายในอายุสัญญาถ้าผู้ใช้เครื่องหมายเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าและประสงค์จะขอรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจะต้องแจ้งต่อผู้อนุญาตเพื่อทำการแก้ไขสัญญา

3. หากผู้ใช้เครื่องหมายได้เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า จะถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงและผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใหม่ต่อผู้อนุญาต

4. การใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆรวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ใช้เครื่องหมายต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เฉพาะขอบเขตขององค์กรดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น โดยผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภายในขอบข่ายของการรับรอง โดยแสดงเครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้ถูกต้องตามขอบเขตขององค์กรและจะต้องใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามรูปแบบและสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนแล้วเท่านั้น และเครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่นำไปใช้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ตามขอบข่ายที่กำหนดจะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น เว้นแต่จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น และผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลายงาน ลิขสิทธิ์บนสื่อต่างๆ ที่องค์กรนำไปใช้เผยแพร่

5. ถ้าผู้อนุญาตหรือบุคคลใดพบว่ามีกรปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อ 2. 3. และข้อ 4. ผู้อนุญาตอาจสั่งให้ผู้ใช้เครื่องหมายหยุดใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ใช้เครื่องหมายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันท่วงที หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ใช้เครื่องหมาย และห้ามการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผู้ใช้เครื่องหมายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุญาต

6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลต่อสถานะทางกฎหมาย การดำเนินกิจการทางการค้า กิจกรรมขององค์กร หรืออย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ใช้เครื่องหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากผู้ใช้เครื่องหมายไม่ได้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้อนุญาตมีสิทธิเลิก

สัญญาและสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้นับแต่วันที่ผู้อนุญาตทราบถึงเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

7. ในกรณีที่ผู้ใช้เครื่องหมายถูกเลิกสัญญาและสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องระงับการใช้ แจกจ่ายสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรรวมอยู่ด้วยทันที

8. ในกรณีที่ผู้ใช้เครื่องหมายประสงค์จะเลิกสัญญาและสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนั้นอยู่ทั้งหมด และภายหลังจากที่ได้มีการเลิกสัญญาและสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องระงับการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใดที่ได้มีการเลิกสัญญาและสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รวมทั้งการแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรรวมอยู่ด้วยทันที

9. ผู้ใช้เครื่องหมายจะต้องใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามข้อกำหนดในสัญญานี้ โดยไม่นำสัญญาและสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไปใช้ในทางที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเข้าใจผิดในการได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยผู้ใช้เครื่องหมายจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมดและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำโดยไม่สุจริต ในการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรหรือกิจกรรมการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรหรือการโฆษณาของผู้ใช้เครื่องหมายที่ไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการให้ความรับรองและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534

10. ผู้ใช้เครื่องหมายไม่มีสิทธิที่จะโอนการอนุญาตตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลที่สาม หรือมีการให้ หรือจำหน่ายซึ่งสิทธิต่างๆที่ผู้ใช้เครื่องหมายได้รับจากผู้อนุญาต

11. ผู้ใช้เครื่องหมายต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามอัตราที่ผู้อนุญาตประกาศกำหนดในวันที่ลงนามในสัญญาและผู้อนุญาตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้ใช้เครื่องหมายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12. ในกรณีที่ผู้ใช้เครื่องหมายละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือพยายามใช้ข้อตกลงในสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

ผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้เครื่องหมายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม สิทธิการใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรต่างๆ ที่ผู้ใช้เครื่องหมายมีอยู่ตามสัญญานี้จะสิ้นสุดลงด้วย

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้คู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นหลักฐาน

ผู้อนุญาต.....

(นางประเสริฐสุข จามรมาน)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้ใช้เครื่องหมาย.....

(ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย)

ผู้อำนวยการ  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พยาน.....

(นางเกษมาพร ตัญญุกิจ)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์